



801 S. Fidalgo St., Suite 100
Seattle, WA 98108

Xin chào Tukwila!
Đơn vị Thu gom Rác Mới
Các Dịch vụ Tái chế,
Ủ phân và Rác thải Mới
Recology.com/Tukwila



MỚI! Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 Thành phố Tukwila Dịch vụ Tái chế Rác thải Khu dân cư, Rác thải Thực phẩm & Rác thải Sân vườn và Phế liệu từ Recology

Hãy lưu lại Hướng dẫn này



Các cư dân Tukwila thân mến,

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, Recology sẽ trở thành đơn vị thu gom, vận chuyển và tái chế rác thải thực phẩm, rác thải sân vườn và phế liệu mới của quý vị. Thành phố Tukwila và Recology cam kết chuyển tiếp suôn sẻ. Đội ngũ vận hành và chăm sóc khách hàng địa phương của Recology sẵn sàng hỗ trợ quý vị và cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Sau đây là những tình huống mà quý vị có thể gặp trong quá trình chuyển đổi này:

- **Thùng rác di động và ký hiệu**
Quý vị sẽ giữ lại thùng rác di động hiện có của mình. Màu sắc cho từng loại chất liệu sẽ được giữ nguyên. Bắt đầu từ tháng 9, nhân viên Recology sẽ dán lại ký hiệu các thùng rác di động của quý vị khi quý vị dùng thùng rác di động mang rác đến xe gom vào ngày thu gom hiện tại.
- **Các vật liệu được chấp nhận**
Xem lại danh sách tái chế và phân loại rác thực phẩm & rác sân vườn của chúng tôi trên đề-can mới dán trên thùng rác di động của quý vị và trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ.
- **Ngày phục vụ**
Ngày chúng tôi đến thu gom rác của quý vị có thể thay đổi. Recology sẽ thông báo cho quý vị trong tháng 9.
- **Mức phí**
Là một phần trong dịch vụ rác thải được cung cấp cho quý vị, việc tái chế sẽ vẫn được miễn phí. Mức phí rác thải sẽ tăng do chi phí xe tải, nhiên liệu, nhân công và các yếu tố khác tăng cao; Mức phí rác thải thực phẩm và rác thải sân vườn (một dịch vụ tùy chọn) cũng sẽ tăng. Mức phí của các hợp đồng mới sẽ tăng và giờ đây sẽ tương đương mức phí của các cộng đồng khác của Hạt King. Thông tin về mức phí sẽ được gửi qua đường thư tín đến tất cả các địa chỉ của cư dân trong tháng 9, hoặc quý vị có thể xem lại mức phí tại Recology.com/Tukwila.
- **Lợi ích mới**
Danh sách các lợi ích mới được nêu trong hướng dẫn này.
- **Hóa đơn**
Quý vị sẽ nhận được hóa đơn đầu tiên từ Recology vào tháng 2. Recology sẽ xuất hóa đơn ba tháng một lần. Quý vị sẽ có thể thanh toán hóa đơn trực tuyến tại recology.com/bill-pay/
- **Có thắc mắc? Thay đổi dịch vụ?**
Gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Recology theo số 206.994.3900 hoặc truy cập Recology.com/Tukwila.



En Español visitar:
Recology.com/Tukwilaoutreach

Các Dịch vụ và Lợi ích Mới về Rác thải Bắt đầu từ Ngày 1 tháng 11 năm 2023



Lợi ích Mở rộng & Chăm sóc Khách hàng

- **Chăm sóc Khách hàng**
Điện thoại: 206.994.3900
7 giờ sáng – 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 giờ sáng – 7 giờ tối, Thứ Bảy và Chủ Nhật
Email: Tukwila@Recology.com
Recology.com/Tukwila
- Một lần thu gom MIỄN PHÍ theo lịch trình lên tới 2 thước Anh khối rác và 4 vật dụng cống kênh không phải thiết bị gia dụng (chẳng hạn như đi-văng hoặc ghế lớn) mỗi năm.
- Thu gom miễn phí Cây dùng trong Dịp lễ không có vật trang trí, không có tuyết giả cho tất cả khách hàng là dân cư.
- Đến Cửa hàng/Trung tâm Thu gom Recology ở Burien tại 15858 First Ave South.
 - Mang theo những món đồ đặc biệt để tái chế miễn phí. Danh sách đầy đủ các món đồ được chấp nhận có trong hướng dẫn này.
 - Xem nhiều công cụ giúp giảm thiểu rác thải tại nhà.
 - Hãy đến để được chọn dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tiếp.
- Chuyên gia Toàn thời gian về Không có rác thải và Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng Tukwila làm việc với các trường học, nhóm cộng đồng, doanh nghiệp và các khu chung cư để giúp cộng đồng của quý vị giảm thiểu rác thải và tiết kiệm tiền!



Phương tiện Thu gom Mới

- Xe điện đi thu gom rác từ các thùng rác di động



Lợi ích Mở rộng áp dụng Khi Thời tiết Khắc nghiệt

- Các địa điểm thu gom rác ở Tukwila nếu thời tiết khắc nghiệt kéo dài hơn một tuần
- Thu gom rác sân vườn miễn phí sau cơn bão

Recology là ai?



Recology là công ty thu gom và xử lý chất thải 100% thuộc sở hữu của nhân viên. Recology phục vụ 11 cộng đồng khác tại Puget Sound bao gồm Burien, Des Moines và SeaTac. Phương châm của Recology là *Một Thế giới Không có Rác thải*. Chúng tôi tập trung giáo dục cộng đồng về cách họ có thể giảm thiểu chất thải thông qua tái chế và ủ phân thích hợp. Recology cũng có hoạt động trên khắp California và Oregon.

Recology được lựa chọn như thế nào?

Thành phố Tukwila đã tiến hành quy trình đấu thầu cạnh tranh và nhận được đề xuất từ nhiều công ty. Nhân viên đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng các đề xuất này bao gồm việc đến thăm các địa điểm của các công ty tham gia đấu thầu và phỏng vấn đội ngũ quản lý. Sau đó các đề xuất được đánh giá dựa trên sự kết hợp giữa giá cả và dịch vụ được cung cấp. Thông qua quá trình này, Recology đã được lựa chọn và hợp đồng đã được Hội đồng Thành phố phê duyệt.

Rác nào Đi vào Đâu

Để biết danh sách đầy đủ những gì có thể tái chế và phân hủy tại Tukwila, hãy truy cập: [Recology.com/Tukwila](https://www.recology.com/Tukwila).



Để nhận được hướng dẫn phân loại được viết bằng nhiều ngôn ngữ và có thể in ra: [Recology.com/recology-king-county/tukwila/sorting-guides/](https://www.recology.com/recology-king-county/tukwila/sorting-guides/).

Tái chế	Rác thải Thực phẩm & Sân vườn	Rác
<p>Chai, bình, hũ và lọ nhựa</p>	<p>Phế liệu thực phẩm</p>	<p>Đồ nhựa dùng một lần</p>
<p>Thủy tinh</p>	<p>Giấy bị dính thực phẩm</p>	<p>Tã và chất thải của thú cưng (đã cho vào túi)</p>
<p>Kim loại</p>	<p>Giấy bị dính thực phẩm</p>	<p>Tã và chất thải của thú cưng (đã cho vào túi)</p>
<p>Giấy và bìa cứng sạch</p>	<p>Rác thải sân vườn</p>	<p>Đồ gốm sứ và thủy tinh</p>



Điều cần Làm Bây giờ

Hãy mang những món đồ khó tái chế của quý vị đến Cửa hàng Recology.

MỤC	YÊU CẦU VỀ SƠ CHẾ
Bóng dài huỳnh quang và bóng dây đốt	<ul style="list-style-type: none"> Chỉ các bóng đèn dây đốt đã bị hỏng Bóng đèn huỳnh quang không được dài quá 4ft Giới hạn 10 bóng đèn và/hoặc đèn dài mỗi lần mang tới vứt rác
Pin gia dụng	<ul style="list-style-type: none"> Pin chưa được đánh dấu sẽ không được chấp nhận. Chỉ dùng BĂNG KEO ĐÓNG GÓI TRONG SUỐT để bọc cả đầu dương và âm Giới hạn 1/4 gallon mỗi lần mang tới vứt rác
Đồ điện tử và các phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 2 x 2ft hoặc nhỏ hơn và nhỏ hơn 60lbs Chấp nhận TV màn hình phẳng rộng tới 40 inch Các món đồ chức năng VÀ phi chức năng được chấp nhận Giới hạn 3 món đồ mỗi lần mang tới vứt rác
Đồ gia dụng nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 2 x 2ft hoặc nhỏ hơn và nhỏ hơn 60lbs Các món đồ chức năng VÀ phi chức năng được chấp nhận Giới hạn 3 món đồ mỗi lần mang tới vứt rác
Vải vóc	<ul style="list-style-type: none"> Phải được đóng gói và làm sạch (có thể có vết bẩn và vết rách nhưng không được có nấm, nấm mốc và vật liệu nguy hiểm) KHÔNG chấp nhận gối ngủ Giới hạn 32 gallon mỗi lần mang tới vứt rác
Xốp Polystyrene và bao bì	<ul style="list-style-type: none"> Các loại được chấp nhận là các khối xốp Styrofoam™ cứng và hộp đựng bằng xốp Styrofoam™ sạch Các món đồ phải sạch sẽ và khô ráo, không có băng dính, nhãn mác và quá nhiều vết bút hoặc sáp Giới hạn 32 gallon mỗi lần mang tới vứt rác
Dầu ăn đã qua sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> Đựng và nút kín dầu trong hộp nhựa sạch, trong, có nắp vận Dầu không được có cặn bẩn Thùng chứa phải được dán nhãn có tên và địa chỉ Giới hạn 3 gallon mỗi lần mang tới vứt rác
Xe đạp và các bộ phận xe đạp đã qua sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> Sâm xe đạp KHÔNG được chấp nhận Tất cả xe đạp và phụ tùng xe đạp sạch sẽ đều được chấp nhận Giới hạn 3 món mỗi lần mang tới vứt rác
Bình propane nhỏ	<ul style="list-style-type: none"> Xi-lanh phải rỗng Không chấp nhận bình nhiên liệu. Kích thước tối đa 1lb và chỉ được là propane nguyên chất Giới hạn 3 món mỗi lần mang tới vứt rác
Sách bìa cứng	<ul style="list-style-type: none"> Giới hạn 15 cuốn sách mỗi lần mang tới vứt rác
Có thu phí	<ul style="list-style-type: none"> Dây Leo núi \$2 mỗi chiếc Dây đèn Trang trí \$1,50 mỗi dây

KHO RECOLOGY

15858 First Ave S, #A100
Burien, WA
10 giờ sáng – 5 giờ chiều,
Thứ Ba đến Chủ Nhật

@Recology_Stores Store@recology.com
@RecologyStore Recology.com/Store

1 Liên hệ ngay với Recology để chuẩn bị cho dịch vụ mới vào ngày 1 tháng 11 năm 2023

Hãy liên hệ với chúng tôi để xác minh thông tin liên hệ của quý vị và thiết lập tùy chọn thanh toán của quý vị.

Số điện thoại của Recology 206.994.3900
email Tukwila@Recology.com
trực tuyến [Recology.com/Tukwila](https://www.recology.com/Tukwila)

2 Hãy để Recology biết nhu cầu cụ thể của quý vị

Nếu quý vị có mã cổng, có hướng dẫn thu gom cụ thể hoặc cần dịch vụ cuốn chiếu, vui lòng xác minh thông tin này với nhóm chăm sóc khách hàng của Recology.

3 Sẽ sớm có thêm thông tin

Quý vị sẽ nhận được thư từ Recology cho quý vị biết thêm thông tin về các thay đổi dịch vụ. Một số khách hàng dân cư có thể thay đổi ngày sử dụng dịch vụ bắt đầu từ tuần của ngày 1 tháng 11. Quý vị cũng có thể truy cập [Recology.com/Tukwila](https://www.recology.com/Tukwila) để biết thông tin mới nhất.

4 Tìm hiểu các dịch của chúng tôi và những loại rác nào sẽ được đưa đến đâu

Xem lại tài liệu này để tìm hiểu về nhiều lợi ích từ hợp đồng với Recology. Giờ phục vụ khách hàng mở rộng, quyền tiếp cận cửa hàng Recology, đi thu gom hàng công kênh và cây thông miễn phí đều là một số trong nhiều lợi ích của mối quan hệ hợp tác mới này. Xem lại danh sách rác tái chế, rác thực phẩm, rác sân vườn và phế liệu của chúng tôi để quý vị có thể bỏ những món đồ thích hợp vào mỗi thùng rác.

Tìm hiểu thêm:
[Recology.com/Tukwila](https://www.recology.com/Tukwila)

